
 Stjórnarfundir 
 

5. stjórnarfundur HSV starfsárið 2018-2019. Haldinn á skrifstofu HSV í 

Vestrahúsinu, miðvikudaginn 12.12 2018 kl. 16.30. 
 
Mættir eru Ingi Björn Guðnason, Karlotta Dúfa Markan, Heimir Hansson, Baldur Ingi 
Jónasson, Ásgerður Þorleifsdóttir, Hildur Elísabet Pétursdóttir og Sigríður Lára 
Gunnlaugsdóttir sem ritaði fundargerð. Karl Ásgeirsson boðaði forföll. 
 
Dagskrá: 

1. Afreksform HSV 
Sálræn þjálfun mun verða hluti af afreksforminu eftir áramót. Baldur kynnti tillögu 
sína að fræðslunni sem hann mun sjá um. 
Framkævmdastjóra falið að meta hvort breyta þurfi að einhverju leiti fyrirkomulagi 
æfinga Afreksformsins. Skoða til dæmis aldursdreifingu, tímasetningar og hvort fjölga 
þurfi tímum. 

2. Sumarvinna ungs afreksfólks 

Stjórn samþykkir fyrirliggjandi bréf og að senda erindið til íþrótta- og 

tómsstundanefndar. 

3. Verkefnasamningur 
Rennur út á næsta ári. Nota þarf árið til að skoða hvort og þá hvernig breyta þurfi 
samningnum. 

4. Samfélagsstyrkur OV 
Rætt um mögulegar styrkbeiðnir HSV í sjóðinn 

5. Önnur mál 
Engin önnur mál komu fyrir fund. 
 

Fundi slitið 17.30 
 
 


